

ฉบับที่ 07/2561

เรื่อง แลกงข้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 1 ปี 2561

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการใช้จ่ายภาครัฐ และการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรจาก ผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้เกษตรกรบางกลุ่มปรับดีขึ้น ขณะที่การอุปโภคบริโภค ภาคเอกชนชะลอลง จากการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน สะท้อนกำลังซื้อโดยรวมที่ยังไม่เข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ยังขยายตัวต่อเนื่อง ด้านการลงทุนภาคเอกชนยังต่ำกว่าระยะเดียวกันปีก่อน แต่เริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกมากขึ้น สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงตามราคา พลังงาน ส่วนอัตราการว่างงานปรับเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับต่ำ

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ชะลอลง จากการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันที่ยังหดตัว สะท้อน กำลังซื้อโดยรวมยังไม่เข้มแข็ง จากราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ที่ยังอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม การใช้จ่าย สินค้าคงทนหมวดยานยนต์ยังขยายตัวต่อเนื่อง จากการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ มาตรการส่งเสริมการขาย และ ภาระหนี้ของโครงการรถยนต์คันแรกที่ทยอยหมดลง สำหรับการบริการด้านการท่องเที่ยว ขยายตัว ทั้งรายได้บริการหมวดภัตตาคาร ร้านอาหาร และที่พักแรม สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักแรมที่อยู่ที่ย้อยละ 65.4 สูงกว่าระยะเดียวกันปีก่อน และจำนวนผู้โดยสารผ่านเข้าออกท่าอากาศยานที่ขยายตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก การเปิดเส้นทางการบินใหม่ และการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินในภูมิภาค

การลงทุนภาคเอกชน แม้จะต่ำกว่าระยะเดียวกันปีก่อน แต่เริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกมากขึ้น จากภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่ทยอยฟื้นตัวในบางพื้นที่ ยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น และการนำเข้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่หดตัวน้อยลง ตามการนำเข้าเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ เป็นสำคัญ สำหรับการลงทุนของกิจการขนาดใหญ่ขยายตัวจากการลงทุนในกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรและพลังงานทดแทน

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัว จากรายจ่ายประจำตามหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านรายจ่ายลงทุนปรับดีขึ้นตามหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ กลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทานที่มีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น

รายได้เกษตรกร ขยายตัว จากผลผลิตสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ โดยเฉพาะผลผลิตอ้อยโรงงาน ที่ขยายตัวสูง จากพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นและสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเพาะปลูก ขณะที่ราคาสินค้าเกษตร ชะลอตัว โดยราคายางพาราและอ้อยโรงงานหดตัวตามราคาตลาดโลก ด้านราคาข้าวเปลือกเหนียวและปศุสัตว์ หดตัว เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก อย่างไรก็ตาม ราคาค้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิและมันสำปะหลัง ขยายตัว ตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ และผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ส่งออก สำหรับราคาข้าวเปลือกเจ้า 15% และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังขยายตัวดี

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว ตามการผลิตน้ำตาลโดยรวม จากปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงานที่เพิ่มขึ้น ด้านการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขยายตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่ต่ำในปีก่อน สำหรับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษยังขยายตัวต่อเนื่องตามการส่งออกเป็นสำคัญ

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ชะลอตัวตามการส่งออก โดยการส่งออกไปเวียดนามชะลอลงจากผลไม้ และการส่งออกไปจีนตอนใต้ชะลอลงจากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อย่างไรก็ตามการส่งออกไปกัมพูชายังขยายตัวดีจากเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์พลาสติก และการส่งออกไป สปป. ลาวขยายตัวจากน้ำมันสำเร็จรูป สำหรับการนำเข้าขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยการนำเข้าจากเวียดนามขยายตัวตามอุปกรณ์มือถือ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การนำเข้าจาก สปป. ลาว ขยายตัวตามอุปกรณ์มือถือ ปูนซีเมนต์ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ทองแดง ส่วนการนำเข้าจากจีนตอนใต้ชะลอลงตามชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ ขณะที่การนำเข้าจากกัมพูชาลดลงตามมันเส้นเป็นสำคัญ

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.44 ชะลอลงจากไตรมาสก่อนตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง **สำหรับอัตราการว่างงาน**เพิ่มสูงขึ้น จากผู้มีงานทำภาคเกษตรกรรมที่ลดลงเป็นสำคัญ

ภาคการเงิน ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ชะลอลงจากไตรมาสก่อนทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการทยอยเบิกใช้เงินของส่วนราชการ ด้านยอดสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน โดยสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์หดตัวเล็กน้อย ส่วนหนึ่งเนื่องจากสถาบันการเงินยังคงเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อจากความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพสินเชื่อ และการชำระคืนหนี้ของธุรกิจ สำหรับสินเชื่อภาคครัวเรือนยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ขณะที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจยังคงขยายตัวจากสินเชื่อที่ให้แก่เกษตรกร และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค

โทร. 0-4391-3542, 0-4391-3546

E-mail: WatcharR@bot.or.th

ChotipaK@bot.or.th